



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ที่ ออ 023 / 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ยังคงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดัชนีของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นให้เห็นทุกวัน ส่งผลให้หลายประเทศดำเนินมาตรการ Lock down มากขึ้น จึงเกิดภาวะชะงักงันในหลายภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการค้า ผลจากการใช้มาตรการควบคุมและจำกัดขอบเขตของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผลักดันให้อุปสงค์ของการขนส่งสินค้าทางเรือลดลง

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีความพยายามในการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดังกล่าว เช่น การแวะจอดท่าเรือเฉพาะกิจเพิ่มเติมเพื่อรับส่งสินค้า และจัดเดินเรือรับส่งสินค้าเพิ่มในบางเส้นทาง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีจำนวน 465,000 ตู้ ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2562 ในทางตรงกันข้ามกับปริมาณการขนส่งตู้สินค้าที่ลดลง กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือต่อตู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผลจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ทำให้มีรายได้รวมจำนวน 3,928 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 9

จากสถานการณ์แวดล้อมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง เพื่อควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดการด้านการขนส่งสินค้า และการจัดการด้านตู้สินค้า ผนวกกับได้ผลในส่วนของค่าใช้จ่ายน้ำมันลดลงร้อยละ 37 ทำให้ต้นทุนการเดินเรือลดลงร้อยละ 13 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,654 ล้านบาท

แม้ท่ามกลางวิกฤติสถานการณ์ที่แวดล้อม ซึ่งทำให้ยากต่อการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะรายงานผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 215 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิจำนวน 11 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี 2562



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ผลจากการดำเนินการอย่างทุ่มเทของบริษัทฯ และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้  
บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 228 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

(นายสุเมธ ตันธวนิตย์)

กรรมการผู้จัดการ